



# ข่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กองเกษตรสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร. 0 2281 0859 โทรสาร 0 2281 0859 E-mail: moacnews@gmail.com



ครั้งที่ 499 /2553

30 สิงหาคม 2553

สวก. เปิดเวทีประชุมวิชาการประจำปี 2553 ภายใต้แนวคิด “วิจัยการเกษตร เพื่อสุขภาพ ความงาม และอายุยืน” โชว์ผลงานวิจัยฝีมือคนไทย ศักยภาพระดับสากล พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากนานาชาติ หวังเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของนักวิจัย ยกระดับรายได้แก่เกษตรกรไทย

นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผย ระยะเวลาพิธีเปิดการประชุมวิชาการประจำปี 2553 ของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) โดยมีนายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุม ณ โรงแรมโซฟิเทลเซ็นทารา แกรนด์ ลาดพร้าว กรุงเทพฯ ในระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 2 กันยายน 2553 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) กำหนดจัดการประชุมวิชาการประจำปี 2553 ภายใต้แนวคิด “วิจัยการเกษตร เพื่อสุขภาพ ความงาม และอายุยืน” (Agri-Research for Health, Beauty and Long Life) เพื่อเผยแพร่ แลกเปลี่ยน ความรู้ วิทยาการใหม่ๆ ด้านการวิจัยและเทคโนโลยีการเกษตร รวมถึง เกิดการแลกเปลี่ยนและรับฟังข้อคิดเห็นประสบการณ์ด้านการวิจัย ระหว่างผู้ผลิตงานวิจัย และผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและเทคโนโลยีการเกษตร อันจะนำไปสู่การพัฒนาหัวข้อหรือโจทย์งานวิจัยที่เกิดจากความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง ตลอดจนส่งเสริมให้นักวิจัยการเกษตรทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ให้เข้าใจถึงความสำคัญของการวิจัย พัฒนาและการทำวิจัยการเกษตรเชิงพาณิชย์ สามารถยกระดับงานวิจัยของคนไทยก้าวสู่นานาชาติ

“การจัดงานครั้งนี้ มุ่งเน้นไปในเรื่องของวิจัย ที่สร้างมูลค่าใหม่ให้กับผลผลิตทางการเกษตร ครอบคลุมวิทยาการด้านการเกษตร รวมไปถึงเรื่องของ วิทยาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรม เพื่อมุ่งสร้างขีดความสามารถให้เกิดขึ้นในภาคการผลิต หรือภาคการอุตสาหกรรมที่ใช้ผลิตผล ทางการ เกษตรเป็นวัตถุดิบ ในการที่จะสร้างมูลค่าใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นในประเทศไทย” นายธีระ กล่าว

ด้าน ดร.นภาพรอรณ นพรัตน์ภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) เปิดเผยว่า การประชุมวิชาการ ประจำปีครั้งนี้เน้นแนวคิดเรื่องการใส่ใจดูแลสุขภาพที่สามารถทำให้มีอายุยืนยาวได้ โดยจะเนรมิตพื้นที่การจัดงานจำลองให้เป็น บรรยากาศแบบส ปา สบายๆ ซึ่งผู้เข้าร่วมการสัมมนาและผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการ จะได้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์จากผลมังคุด และผงใหม่ พร้อมนำผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่สวก.ได้ให้การสนับสนุนการวิจัย และประสบความสำเร็จมาร่วม แสดงให้กับผู้ร่วมประชุม ได้สัมผัสกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ และความงามจากผลมังคุด หนึ่งในโครงการที่ สวก.ให้ทุนกับบริษัท เอเชีย น ไพย์โตซูติ คอลส์ จำกัด (มหาชน) , ผลิตภัณฑ์สารสกัดรักษาข้อเข่าเสื่อมจากลำไย ที่พัฒนาออกมาสำหรับท่านที่มีปัญหาในเรื่องข้อเข่า ซึ่งเป็น โครงการวิจัยจาก

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์ที่สำนักงานภูมิใจนำเสนอภายในงานครั้งนี้คืองานวิจัย ผงไหม ซึ่งถือเป็นผลงานที่ทางสำนักงานก็ให้ทุนกับทางกรมหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ ของกระทรวง วัฒนธรรม และสหกรณ์ ได้พัฒนาวิจัย และได้ถ่ายทอดเป็นผลิตภัณฑ์ออกมา มีทั้ง ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเครื่องสำอาง จาก ผงไหม และผลิตภัณฑ์ที่เป็นเครื่องดื่มสุขภาพที่จะช่วยให้มีสุขภาพดี มีอายุยืน โดยผลิตภัณฑ์ทุกตัวถือว่าเป็น ผลิตภัณฑ์ที่มี คุณภาพ ปราศจากสารเคมีเจือปน ซึ่ง สวก.มั่นใจว่าผู้ที่เข้าร่วมงานครั้งนี้จะสนใจใน โครงการวิจัยต่างๆ เป็นอย่างดี หลังจากได้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ที่นำมาร่วมงานครั้งนี้

อย่างไรก็ตาม หลังจากการจัดการประชุมวิชาการประจำปี 2553 ในครั้งนี้แล้ว สวก.มั่นใจว่า พี่ชผลเกษตรของไ ทยจะได้รับโอกาสขยายรายได้ให้กับเกษตรกรได้อย่างยั่งยืนต่อไป รวมทั้งช่วยเผยแพร่ งานวิจัย และนักวิจัยไทยได้รับการยอมรับไปสู่นานาชาติได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

-----